

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỈNH ĐẮKLẮK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-UBND

Đắk Lắk, ngày tháng 5 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024; Hưởng ứng phát động của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2964/BTNMT-TTTT ngày 09/05/2024, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2024, UBND ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024, nội dung như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Theo Công ước của Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa, có tới 40% diện tích đất đai trên hành tinh bị suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp đến một nửa dân số thế giới và đe dọa khoảng một nửa GDP toàn cầu (44 nghìn tỷ USD). Tần suất và thời gian hạn hán đã tăng 29% kể từ năm 2000, nếu không có hành động khẩn cấp, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn 3/4 dân số thế giới vào năm 2050. Phục hồi đất là một trong những mục tiêu chính trong Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái của Liên hợp quốc (2021-2030), thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực để bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Ngày Môi trường Thế giới năm 2024 và Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024 là sự kiện thường niên nhằm phát động triển khai đồng loạt chuỗi các hoạt động bảo vệ môi trường, phục hồi đất đai, sa mạc hóa và chống hạn hán và ứng phó biến đổi khí hậu với mục tiêu:

- Tăng cường sự quan tâm, phối hợp của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và dân cư trên địa bàn toàn tỉnh đối với công tác bảo vệ môi trường, phục hồi đất đai, sa mạc hóa và chống hạn hán và ứng phó biến đổi khí hậu; Lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm huy động sức mạnh của tập thể, các tổ chức, đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

- Tiếp nối và phát huy kết quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, thúc đẩy hình thành lối sống thân thiện với môi trường đến mọi tổ chức và cá nhân trong cộng đồng dân cư; Đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường tại các địa phương, trong các ngành, lĩnh vực; đánh giá, khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư, trường học, các cơ sở tôn giáo...

- Nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn, giảm thiểu tối đa quá trình sa mạc hóa, hạn hán trên địa bàn và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.

## II. THỜI GIAN TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ HƯỞNG ỨNG

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024 và lồng ghép với các sự kiện, ngày lễ lớn khác như Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024, Tuần lễ Biển đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2024.

## III. CHỦ ĐỀ VÀ THÔNG điệp HƯỞNG ỨNG

### 1. Chủ đề

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề **“Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” (Land restoration, desertification and drought resilience)** nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.

### 2. Thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền

- Hãy chủ động ứng phó, tăng cường khả năng thích ứng với hạn hán.
- Mỗi người đều có thể góp phần phục hồi đất bị suy thoái.
- Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
- Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu.
- Hành tinh của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta! Hãy hành động ngay bây giờ cho một tương lai bền vững.

## IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2024”. Giao UBND thành phố Buôn Ma Thuột chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, Ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

2. Trên cơ sở điều kiện cụ thể, các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024 một cách thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình của đơn vị mình và đảm bảo hiệu quả:

- Tổ chức mít-tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; trồng cây xanh, thu gom, phân loại, xử lý chất thải.
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình,...), treo băng rôn, pano, khẩu hiệu, áp phích

(khuyến khích thiết kế từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 với chủ đề **“Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” (Land restoration, desertification and drought resilience)** tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền, đạt tính lan tỏa cao, ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại, khu trung tâm văn hóa.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp hoặc trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị - xã hội, trang nội bộ của từng sở, ngành, khu vực công cộng nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng, mục đích, ý nghĩa theo chủ đề và thông điệp của Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024. Đẩy mạnh và phát động các phong trào, chương trình, dự án về bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên, thu gom, tái chế, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, cơ quan, công sở, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu vực công cộng.

- Tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị; Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng carbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030; Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.

## V. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động cân đối, sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2024 theo phân cấp ngân sách hiện hành để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

## VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính, giúp UBND tỉnh tổ chức, kiểm tra và hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024 trên địa bàn tỉnh và đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Tập trung rà soát, phân loại, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường đất, tổ chức điều tra, đánh giá khu vực đất bị ô nhiễm, có nguy cơ ô nhiễm; xây dựng và thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất bị ô nhiễm theo quy định; có biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tối đa quá trình sa mạc hóa, hạn hán trên địa bàn.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia tiếp cận với các thông tin, kỹ thuật phòng tránh khô hạn và hoang mạc hóa, thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, thanh tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý và xử lý chất thải, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước.

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nghiên cứu, áp dụng những giải pháp tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác khu vực liên quan đến việc hạn chế mất rừng, suy thoái rừng và sáng kiến chi trả dịch vụ môi trường rừng.

## **2. Sở Thông tin và Truyền thông**

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí; Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng về phòng chống sa mạc hóa và hạn hán, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, đẩy mạnh thực hiện các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững nhằm hạn chế tối đa quá trình sa mạc hóa, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đa dạng các công cụ, phương thức tuyên truyền; vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động, gắn trách nhiệm của người dân cùng chung tay bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên và môi trường, giảm thiểu chất thải ở mọi nơi, mọi chỗ.

## **3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 tại các địa phương; tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; triển khai và phát động trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Triển khai các hoạt động hỗ trợ quá trình tái sinh tự nhiên, thực hiện công tác thả động vật hoang dã về rừng. Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ rừng, sử dụng hiệu quả tài

nguyên đất, phát triển sinh kế cho người dân ở những vùng có nguy cơ hoặc bị sa mạc hóa, bên cạnh đó nghiên cứu và áp dụng những giải pháp tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước và bảo vệ bề mặt của đất

Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường. Triển khai các hoạt động về giảm thiểu phát sinh, thu gom, tái chế, xử lý và quản lý chất thải trong hoạt động sản xuất nông, lâm ngư nghiệp. Triển khai các chương trình dự án, sáng kiến có liên quan tới biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và phát triển sinh kế bền vững.

Hướng dẫn quản lý, xử lý chất thải trong hoạt động chăn nuôi và canh tác nông nghiệp. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là nông dân trong việc khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn nước, áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường trong xử lý chất thải của hoạt động chăn nuôi nhằm hạn chế tối đa khả năng phát sinh ô nhiễm.

#### **4. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư gắn với công tác bảo vệ môi trường. Ưu tiên xúc tiến đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo hướng hiệu quả cao, ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững.

Có chính sách khuyến khích nhà đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống chất thải nhựa trên cạn và dưới nước. Kiểm soát, hạn chế các dự án đầu tư sử dụng nhiều tài nguyên đất, rừng, nguồn nước và các tài nguyên thiên nhiên khác.

#### **5. Sở Y tế**

Chỉ đạo thực hiện các hoạt động giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, đẩy mạnh việc sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn nước hiện có tại các cơ sở y tế, các nhà thuốc, các cơ sở sản xuất dược phẩm trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.

#### **6. Sở Giáo dục và Đào tạo**

Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học tuyên truyền nâng cao ý thức về phân loại chất thải, giảm thiểu chất thải trong các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo; lồng ghép nội dung, hình thức phù hợp về sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên nước và các biện pháp phòng tránh khô hạn và hoang mạc hóa vào hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên.

Phát động các phong trào thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên, tổ chức các hội thi với chủ đề liên quan đến công tác phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa; tổ chức dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm trong khuôn viên trường học và tại các địa điểm công cộng, nhà văn hoá, các tuyến đường chính.

## **7. Sở Công thương**

Chỉ đạo tổ chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sản xuất, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ thay đổi thói quen và mức tiêu dùng hiện tại như: sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn nước, hạn chế phát sinh các chất thải trong sinh hoạt hàng ngày, sử dụng bao gói thân thiện với môi trường, túi, bao gói dùng nhiều lần và có thể tái chế, khuyến khích khách hàng đồng hành trong việc sử dụng túi dùng nhiều lần góp phần bảo vệ môi trường; đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường; phát huy các sáng kiến về giảm tỉ lệ phát sinh chất thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Vận động tiểu thương tổng dọn dẹp vệ sinh khu vực các chợ trên địa bàn để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6.

## **8. Sở Khoa học và Công nghệ**

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học công nghệ phát triển sản xuất bền vững, khuyến khích sử dụng công nghệ sạch thân thiện môi trường.

Tổ chức triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học về phòng chống sa mạc hóa, điều tra, đánh giá thực trạng sa mạc hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về sa mạc hóa; thúc đẩy, hỗ trợ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, phòng chống hạn hán và sa mạc hóa.

Ưu tiên đưa các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ và những kết quả về hợp tác quốc tế, hợp tác khu vực liên quan đến giảm phát thải, phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa vào các đề tài cấp tỉnh có bố trí kinh phí.

## **9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Tổ chức tuyên truyền, triển khai các hoạt động, phong trào về giảm phát thải, phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa tại các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn, các cơ sở thể dục thể thao quần chúng, các trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh. Tăng cường truyền thông, triển khai nhân rộng, áp dụng hiệu quả các mô hình giảm thiểu, phân loại, thu gom chất thải tại các địa điểm, khu du lịch gắn liền với nguồn nước.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2024. Lồng ghép công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa vào các sự kiện văn hóa của tỉnh. Phối hợp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo các sản phẩm thân thiện với môi trường để quảng bá cho Ngày môi trường thế giới 05/6.

## **10. Công an tỉnh**

Chỉ đạo phòng ban chuyên môn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột, các Sở, ngành liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về

bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đặc biệt là đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

### **11. Sở Tài chính**

Xem xét, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách dành cho sự nghiệp bảo vệ môi trường để các đơn vị thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024; ban hành, hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải khu đô thị, nông thôn và xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn theo quy định;

### **12. Các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nội Vụ, Tư Pháp**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh hưởng ứng, tổ chức tuyên truyền, phát động các phong trào thiết thực liên quan đến việc sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn nước, giảm phát sinh chất thải, phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa; tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom chất thải trong khuôn viên và xung quanh cơ quan, đơn vị.

### **13. UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột**

UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột căn cứ tình hình thực tế, cao điểm từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2024 để tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể:

- Tổ chức Mít tinh, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, phân loại, xử lý chất thải. Ra quân dọn, xử lý rác tại các điểm đen và ở sông, hồ, suối, kênh, rạch. Đồng thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường; nhất là giải pháp, sáng kiến giúp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước, chống phát thải vào môi trường đất, phục hồi môi trường đất, hạn chế quá trình sa mạc hóa và hạn hán.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước, chống phát thải vào môi trường đất, phục hồi môi trường đất và chống hạn hán; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp xây dựng phong trào, triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững nhằm hạn chế tối đa quá trình sa mạc hóa, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Chỉ đạo UBND cấp xã triển khai quyết liệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó đẩy mạnh việc thực hiện, duy trì tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng môi trường sống ở khu vực nông thôn.

- Xác định và triển khai nhiệm vụ có trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư phát triển đảm bảo thực hiện nghiêm túc mục tiêu “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”.

- Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý việc thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải của địa phương; tăng

cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

#### **14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh**

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột xây dựng kế hoạch, đồng loạt phát động, huy động lực lượng tham gia cổ động, tuyên truyền và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024 một cách thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có tính lan tỏa cao, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và huy động sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; huy động các cấp Hội và các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương; thu gom rác hai bên bờ và trên mặt nước các hệ sinh thái hồ, sông, suối; trao đổi sản phẩm tái chế; ngày hội sống xanh; phát động phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày hội tái chế”,... đặc biệt là nâng cao vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư đối với các hoạt động bảo vệ môi trường.

Để công tác tổ chức đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024.

Kết thúc Tháng hành động vì môi trường, đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường **trước ngày 20/7/2024** để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

#### **Nơi nhận:**

- Bộ TN&MT, TT Truyền thông TN&MT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức ĐT-CT-XH của tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Các Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ, tp BMT;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, KGVX, KT;
- TTCN và Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT (H. B).

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thiên Văn**